



## ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

### THƯ CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), thay mặt Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên... hiện đang công tác trên lĩnh vực thông tin, truyền thông lời thăm hỏi và chúc mừng nồng ấm!

Trong quá trình hoạt động, tác nghiệp, giới truyền thông nói chung và những người làm báo nói riêng đã quan tâm, phối hợp và hỗ trợ tích cực cho Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh về công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến kiều bào; chuyển tải những hình ảnh, thông tin hoạt động... của cơ quan chúng tôi đến đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân kiều bào cùng thân nhân hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh... giúp kiều bào có thêm nhiều thông tin chính thống, phân biệt rõ, làm cơ sở để đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vào những dịp Tết đến Xuân về, các cơ quan báo chí như: *Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp Luật, Phụ nữ Thành phố, Người Lao động...* thông qua Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi tặng kiều bào những tờ báo Xuân như trao gửi tình yêu thương và hương Tết quê nhà cho những người con xa xứ. Chúng tôi luôn đánh giá cao tình cảm và sự hỗ trợ nhiệt tình của Quý báo.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, một lần nữa, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và những người tham gia làm báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đặc biệt là luôn có cái tâm sáng, ngòi bút sắc bén để: "*Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà*".

Trân trọng!

**KT. CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**

**Đinh Thị Phương Thảo**